



ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ  
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓  
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา ไปแล้วนั้น

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้  
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  
และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๗ แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว ดังมีรายชื่อ  
ต่อไปนี้

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๐๒	นายอภิวัฒน์ แสงนนท์	

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ครั้งที่ ๒ ในความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเกี่ยวกับความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการ  
สัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธชาติ ชั้น ๔ อาคารผู้ป่วยนอก  
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ให้ผู้ผ่านการ  
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง  
สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติ  
ตนเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ  
ทักษะ และสมรรถนะ

๓. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  
ต้องปฏิบัติ ดังนี้

๓.๑ ผู้สอบคัดเลือกจะต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าผ่าน  
การสอบคัดเลือก

๓.๒ ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ และไม่มีสิทธิเข้า  
รับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้

โรงพยาบาล...

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน และทางเว็บไซต์ [www.sawanghospital.com](http://www.sawanghospital.com)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายวิโรจน์ วิโรจนวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน